

มติย่อการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  
วัน ศุกร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex

เรื่องแจ้งจากที่ประชุม

วาระที่	เรื่องที่แจ้ง/พิจารณา	รายละเอียด	มติที่ประชุม
๑.๑.๑	ผลการประเมินโครงการ EdPEX ๒๐๐ รุ่นที่ ๘	มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผ่านการพิจารณาการประเมินโครงการ EdPEX ๒๐๐ รุ่นที่ ๘ จาก สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEX๒๐๐ รุ่นที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมทั้งหมด ๒๔ หน่วยงาน	รับทราบ
๑.๑.๒	การดูแลนิสิตในที่ปรึกษา	เนื่องจากขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จึงขอให้คณาจารย์ทุกท่านดูแลนิสิตในที่ปรึกษาทุกชั้นปี อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ ๑	รับทราบ

วาระที่	เรื่องที่แจ้ง/พิจารณา	รายละเอียด	มติที่ประชุม
๑.๑.๓	โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	จากการประชุมร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีเสนอแนวความคิดการทำงานร่วมกัน ๒ ประเด็น คือ ๑) การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Pre-degree หรือ Non-degree) ๒) การทำวิจัยร่วมกัน เช่นด้านการเงิน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างผู้ประกอบการ	รับทราบ
๑.๒.๑.๑	รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้น Pre-degree และ Non-degree	<p>การกำหนดเนื้อหาของหลักสูตรต้องตอบสนองการพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกช่วงวัย (TSU-Life Long Learning) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Re-skill/Up-skill) และขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกช่วงวัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนผู้ใช้บัณฑิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานประกอบการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นแบบรายวิชา และหลักสูตรระยะสั้นแบบชุดวิชาตามความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยใน ๗ ด้าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) เกษตรสมัยใหม่</li> <li>๒) ผู้สูงอายุ</li> <li>๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา</li> <li>๔) การท่องเที่ยวชุมชน</li> <li>๕) การสร้างผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องสำอาง</li> <li>๖) การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร</li> </ol>	รับทราบ

วาระที่	เรื่องที่แจ้ง/พิจารณา	รายละเอียด	มติที่ประชุม
		<p>๗) การบริหารจัดการองค์การที่สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)</p> <p>    การสนับสนุนทุนในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>    ๑) กรณีเป็นรายวิชา กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนตลอดโครงการไม่น้อยกว่า ๓ รุ่น ๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๐ คน หรือมีจำนวนผู้เรียนตลอดระยะเวลาโครงการไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน โดยสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อรายวิชา</p> <p>    ๒) กรณีเป็นชุดวิชา กำหนดให้ ใน ๑ ชุดวิชาจะต้องมีรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓ รายวิชา และมีการจัดการเรียนการสอนตลอดโครงการรายวิชาละไม่น้อยกว่า ๓ รุ่น ๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๐ คน หรือมีจำนวนผู้เรียนตลอดระยะเวลาโครงการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ คน โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ชุดวิชา</p> <p>    ๓) กรณีเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้ จะต้องมียุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๓ ยุทธศาสตร์ และในแต่ละชุดต้องมีรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓ รายวิชา และมีการจัดการเรียนการสอนตลอดโครงการรายวิชาละไม่น้อยกว่า ๓ รุ่น ๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๐ คน หรือมีจำนวนผู้เรียนตลอดระยะเวลาโครงการไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ คน และต้องมีแผนการดำเนินงานของศูนย์ในระยะเวลา ๓ ปี โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ</p>	

วาระที่	เรื่องที่แจ้ง/พิจารณา	รายละเอียด	มติที่ประชุม
๑.๒.๑.๒	โครงการประกวดแข่งขันทักษะด้านนวัตกรรม	ตามที่คณะฯ กำหนดจัดโครงการประกวด แข่งขันทักษะด้านนวัตกรรม ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ นั้น ขณะนี้มีตัวแทนจากบางหลักสูตรเข้าร่วมเสนอชื่อเป็นคณะทำงานแล้ว ทางคณะฯ กำหนดจัดประชุมคณะทำงาน ในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นี้	รับทราบ
๑.๒.๑.๓	การจัดซื้อโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ด้วยคณะฯ จะดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ใน ห้อง ปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมทางสถิติ หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร โดยทางคณะฯ จะดำเนินการสำรวจไปยังประธานหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง	รับทราบ
๑.๒.๒.๑	โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)	คณะฯ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้ผ่านเข้ารับการอบรมจำนวน ๗๔ คน โดยผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๙๐ และกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์	รับทราบ
๑.๒.๓.๑	กิจกรรมการจัดการความรู้	จากมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๒ ประเด็น คือ ๑) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งจะจัดกิจกรรมจำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำข้อสอบ” จัดเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การผลิต	รับทราบ

วาระที่	เรื่องที่แจ้ง/พิจารณา	รายละเอียด	มติที่ประชุม
		<p>สื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” จัดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอน” จัดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๒) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUNQA จัดกิจกรรม ๒ ครั้ง ในเดือน มีนาคม และเมษายน ๒๕๖๕</p>	
๑.๒.๓.๒	การจัดทำจุลสารคณะฯ	<p>คณะกรรมการประชาสัมพันธ์จุลสารคณะฯ ได้พิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบจุลสารคณะฯ โดยจะพิจารณาในส่วนของรายละเอียดแต่ละประเด็นต่อไป</p>	รับทราบ
๑.๒.๓.๓	คลิปวิดีโอแนะนำหลักสูตร	<p>ตามที่ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้คณะฯ จัดส่งคลิปวิดีโอแนะนำหลักสูตร นั้น ทางคณะฯ ได้ดำเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คณะฯ ดำเนินการตัดต่อคลิปวิดีโอแนะนำแต่ละหลักสูตรแล้ว โดยตัดมาจากคลิปวิดีโอคณะฯ ทั้งนี้ หากทางหลักสูตรมีคลิปวิดีโอสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ที่ คุณณิชา ตันติรักษัธรรม หรือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร</p>	รับทราบ

## เรื่องพิจารณา

วาระที่	เรื่องที่แจ้ง/พิจารณา	รายละเอียด	มติที่ประชุม
๔.๑	การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และเปลี่ยนรหัสบูรพวิชาของรายวิชา ๐๗๐๒๔๖๑ ๐๗๐๒๔๖๒ ๐๗๐๒๔๖๓	ด้วยประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เสนอ วาระพิจารณา ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจาก อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ มีผลงานตามที่สกอ กำหนด และเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร ประเด็นที่ ๒ การเปลี่ยนรหัสบูรพวิชาของรายวิชา ๐๗๐๒๔๖๑ ๐๗๐๒๔๖๒ และ ๐๗๐๒๔๖๓ เนื่องจากรหัสวิชาไม่ตรงกับชื่อรายวิชาตาม มคอ.๒	เห็นชอบ
๔.๒ - ๔.๖	การขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของ บุคลากร จำนวน ๙ เรื่อง	ด้วยบุคลากรเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนจากงบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ โดยได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการจำนวน ๙ เรื่อง	อนุมัติงบประมาณจำนวน ๙ เรื่อง
๔.๗ - ๔.๙	การขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการอ้างอิงบทความวิจัย ของ บุคลากร จำนวน ๘ เรื่อง	ด้วยบุคลากรเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการได้รับการอ้างอิงบทความวิจัย จำนวน ๘ เรื่อง	อนุมัติงบประมาณจำนวน ๕ เรื่อง ไม่อนุมัติงบประมาณจำนวน ๓ เรื่อง เนื่องจากไม่เป็นไปตามประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ